



๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๙๑๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด นั้น

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดจึงได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สำหรับการเบิกจ่ายเงินรางวัลฯ เมื่อกรมการปกครองส่งเงินจัดสรรงบประมาณมายังจังหวัดแล้ว จะได้แจ้งให้อำเภอทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๐๓ , ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ  
ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริระดับอำเภอ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่  
โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน  
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือก และตัดสิน  
การคัดเลือกระดับจังหวัด โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กรมการปกครองกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลงานและ  
พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ตามโครงการ ๑ จังหวัด  
๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกฯ เรียงตามลำดับ ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ต้นแบบอำเภอดงหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒) รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ต้นแบบอำเภอหนองสูง บ้านหนองโอใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร